

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. มุลนิธิผู้หญิงขอความร่วมมือเป็นองค์กรร่วมในการจัดสัมมนา “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ ตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG5 & SDG16”**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบเป็นองค์กรร่วมในการจัดสัมมนา “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ ตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG5 & SDG16” และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. สรุปผลการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๒๓ ของ APF และการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความเสมอภาค**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๒๓ ของ APF และการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความเสมอภาค (International Conference on Equality) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Renaissance Hong Kong Harbour View เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมประจำปี ครั้งที่ ๒๓ ของ APF เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของ APF ได้ทบทวนการทำงานของ APF ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงพูดคุยในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกสถานะ A (A status members) จำนวน ๑๖ ประเทศ และสมาชิกสถานะ B (B status member) จำนวน ๘ ประเทศ รวมถึงไทยและผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับเชิญ (Invited Observers) ได้แก่ ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจำนวน ๓ ประเทศ ผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้แทนจาก ANNI

ส่วนการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความเสมอภาค (International Conference on Equality) เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง APF ร่วมกับ Hong Kong Equal Opportunity Commission (HKEOC) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามกฎหมายของฮ่องกง ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนของสถาบันสิทธิฯ ที่เข้าร่วมการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๒๓ ของ APF และตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวกับผู้พิการ การส่งเสริมความเสมอภาคด้านเพศ การศึกษา สาธารณสุข ครอบครัว เชื้อชาติและชนกลุ่มน้อย ฯลฯ การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอประเด็นที่ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นประเด็นท้าทายสำหรับ HKEOC และรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความเท่าเทียมของสตรี (Equality of Woman) ความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติ (Racial Equality) และประเด็นความเท่าเทียมของผู้พิการ (Equality for Persons with Disabilities)

**๓. สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารด้านประเด็นผู้ลี้ภัย ครั้งที่ ๖๙ พิธีมอบรางวัลผู้ลี้ภัยนันทน ปี ๒๕๖๑ และการนำเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การสหประชาชาติ ประจำนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารด้านประเด็นผู้ลี้ภัย (Executive Committee : ExCom) ครั้งที่ ๖๙ พิธีมอบรางวัลผู้ลี้ภัยนันเซน (Nansen Refugee Award) ปี ๒๕๖๑ และการนำเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การสหประชาชาติ ประจํานครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การประชุมคณะกรรมการบริหารด้านประเด็นผู้ลี้ภัย (Executive Committee : ExCom) ครั้งที่ ๖๙ ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commission on Human Rights : UNHCR) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๘๑๔ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารด้านประเด็นผู้ลี้ภัย ผู้แทนที่เป็น/มิได้เป็นรัฐภาคีของสหประชาชาติ องค์กรผู้สังเกตการณ์ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรอื่น ๆ ผู้แทนองค์การชำนาญพิเศษเฉพาะเรื่องและระบบของสหประชาชาติ รวมถึงผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นผู้ลี้ภัย และการไร้รัฐไร้สัญชาติ

ส่วนพิธีมอบรางวัลผู้ลี้ภัยนันเซน ได้มีการเริ่มมอบรางวัลตั้งแต่ปี ๒๔๙๗ เป็นต้นมา โดยการมอบรางวัลในปี ๒๕๖๑ ได้มีการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการอุทิศตนในการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นในประเทศมากกว่า ๕๐๐ คน มีผู้ผ่านการพิจารณาเสนอรายชื่อ และได้รับการคัดเลือกจาก ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคแอฟริกา อเมริกา (เหนือและใต้) ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เอเชียและแปซิฟิก ซึ่งนางเตือนใจดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ผ่านการพิจารณาเสนอรายชื่อและได้รับการคัดเลือกประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยผู้ชนะรางวัล ได้แก่ นายแพทย์อิวาน อัดตา อดาฮาร์ (Dr. Evan Atar Adaha) จากประเทศเซาท์ซูดาน ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาเสนอรายชื่อและได้รับการคัดเลือกจากภูมิภาคแอฟริกา เป็นแพทย์ผู้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง มีการสู้รบที่มีความยากลำบากมานานกว่า ๔๐ ปี

**๔. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุม Paris Peace Forum ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางอังคณา นีละไพจิตร) เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุม Paris Peace Forum ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามหนังสือเชิญของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

**๕. ขอเสนอร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยขอให้ปรับปรุงร่างคำสั่งดังกล่าวตามความเห็นที่ประชุมและมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๖. การสัมมนา เรื่อง “การรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุด้วยวิธีการไต่สวนสาธารณะ (Public Inquiry)” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง คณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการจะจัดสัมมนาการรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุด้วยวิธีการไต่สวนสาธารณะ (Public Inquiry) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องวีนิส ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากสำนักงาน กสม. และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ชื่อการสัมมนาว่า “การรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ”

๒. ที่ประชุมมีมติ ๔ เสียง เห็นว่า ในการสัมมนาช่วงเวลา ๐๙.๔๐ - ๑๐.๑๕ น. ให้ใช้ข้อความว่า “การนำเสนอร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ (ส่วนหนึ่งของกระบวนการไต่สวนสาธารณะ (Public Inquiry))” ส่วนอีก ๒ เสียง เห็นว่า ในการสัมมนาช่วงเวลา ๐๙.๔๐ - ๑๐.๑๕ น. ให้ใช้ข้อความว่า “การนำเสนอร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ”

**๗. การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบว่า คณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารอวานี ห้องสุณา-มูน ชั้น ๑๐ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กลไกการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมโดยรัฐ สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพทางกฎหมาย และสมาคมธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม